



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่  
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป  
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติ  
ให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ  
การพิเศษ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวศรีแพร ทิตาวงค์	นักกายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๒.	นางกุลกานต์ พิศอ่อน	นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก
๓.	นางอัจฉรา โพธิ์มาก	นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานรังสีวิทยา
๔.	นางสาววันดี ใจแสน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
1	นางสาวศรีแพร ทิตาวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	91704	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	91704	เลื่อนระดับ  ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของการฝึก modifetti medthod training ต่อความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนากระบวนการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง"
2	นางกุลกานต์ พิศอ่อน	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	91688	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	91688	เลื่อนระดับ  ชื่อผลงานส่งประเมิน "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บสิ่งส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ระหว่างเจ้าหน้าที่และเก็บด้วยตนเองในจังหวัดกำแพงเพชร" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาการจัดบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยแนวคิดดิจิทัล"
3	นางอัจฉรา โพธิ์மாக	กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	91667	กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	91667	เลื่อนระดับ  ชื่อผลงานส่งประเมิน "การศึกษาความไว ความจำเพาะและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ ในการแปลผลภาพรังสีดิจิทัลทรวงอก เพื่อวินิจฉัยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลกำแพงเพชร" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "ความไวและความจำเพาะ ของการแปลผลภาพถ่ายทางรังสีทรวงอกด้วยปัญญาประดิษฐ์ในผู้ป่วยมะเร็งปอด"
4	นางสาววันดี ใจแสน	กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	91980	กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	91981	เลื่อนระดับ  ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดวันเดียวกลับแบบครบวงจร" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง"

นางสาว